

QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI

CHUYẾN THĂM TRUNG QUỐC CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG

TRẦN THỊ HẢI YẾN

Viện Nghiên cứu Trung Quốc

Trong ba ngày từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 6, Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang đã có chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Nước của Chủ tịch Trương Tấn Sang và là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Trung Quốc sau khi Trung Quốc chuyển giao thể hệ lãnh đạo. Chuyến thăm nhằm khẳng định quyết tâm củng cố và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc của Đảng và Nhà nước Việt Nam, đồng thời tăng cường sự tin cậy chính trị, duy trì trao đổi tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai nước. Đây cũng là dịp để lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Trung Quốc thống nhất nhận thức chung về định hướng phát triển của quan hệ hai nước, tiến hành trao đổi thẳng thắn về những vấn đề còn tồn tại trong quan hệ hai nước, đặc biệt là vấn đề trên biển.

1. Bối cảnh chuyến thăm

Chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Trương Tấn Sang đến Trung Quốc diễn

ra trong bối cảnh tình hình quốc tế và quan hệ hai nước có nhiều diễn biến mới.

Về *bối cảnh khu vực*, Biển Đông là khu vực diễn ra nhiều cuộc đụng độ tranh chấp trong quá khứ giữa các nước có tuyên bố chủ quyền. Tuy nhiên, trong thời gian hiện nay, căng thẳng trên biển Đông đang ngày một leo thang với sự hiện diện không chỉ của các bên có liên quan mà còn có cả các cường quốc khác. Với tuyên bố chiến lược “chuyển trục” – quay trở lại châu Á – Thái Bình Dương của chính quyền Obama, quan hệ Mỹ - Trung đang ngày càng trở nên căng thẳng, việc Mỹ tăng cường hiện diện ở khu vực này với lý do hỗ trợ cho đồng minh Philippin và sâu xa hơn là bảo vệ quyền lợi cũng như ảnh hưởng của mình tại khu vực này, một lần nữa lại đẩy quan hệ Mỹ - Trung tiến thêm một bước căng thẳng, đồng thời cũng đẩy tranh chấp của các bên trên Biển Đông trở nên phức tạp hơn. Chuyến thăm của Chủ tịch Nước lần này, bên cạnh việc mang theo những thông điệp về Biển Đông của Việt Nam còn góp phần làm dịu đi những căng thẳng còn tồn tại.

Về Trung Quốc, Trung Quốc đang nỗ lực xây dựng mối quan hệ “nước lớn kiểu mới” trong đường lối đối ngoại với các nước như Nga, Mỹ; đồng thời xây dựng mối quan hệ mới với các nước láng giềng trong khu vực. Trung Quốc đặc biệt coi trọng mối quan hệ với ASEAN, một mặt tăng ảnh hưởng của mình tại khu vực này trong quá trình trở dậy trở thành một siêu cường; mặt khác do xuất phát từ nhu cầu bên trong của Trung Quốc. Trung Quốc đang phải đối mặt với sự chênh lệch trong phát triển vùng miền. Miền Tây, nơi giáp với các nước Hồi giáo và không có biển, muốn phát triển được phải thông qua ASEAN. Trong bối cảnh này, Việt Nam đóng vai trò như một chiếc cầu nối giữa miền Tây Trung Quốc với ASEAN và khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Chính vì vậy, Trung Quốc đang muốn cải thiện mối quan hệ với Việt Nam, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của mình.

Về quan hệ hai nước, mặc dù những bất đồng tồn tại liên quan đến vấn đề Biển Đông hiện nay có lúc đặt quan hệ hai nước trước những thử thách, tuy nhiên cả hai nước đều đang nỗ lực giải quyết để không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ hữu nghị truyền thống. Có thể thấy rõ hơn trong kết quả đạt được và những hoạt động trao đổi giữa hai bên diễn ra vô cùng sôi nổi từ đầu năm tới nay. Về chính trị - ngoại giao, sau kỳ họp Lương hội (Quốc hội và Hội nghị Chính trị Hiệp thương), tháng ba vừa qua hai

bên lần đầu tiên sử dụng đường dây nóng tiến hành tiếp xúc cấp cao¹. Cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Tập Cận Bình kéo dài hơn dự kiến, trong đó Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã đề cập đến 3 vấn đề lớn bao gồm: Coi trọng quan hệ với Việt Nam; đẩy mạnh hợp tác kinh tế thương mại và giải quyết ổn thỏa các bất đồng. Cuộc điện đàm đã thể hiện sự nhất trí về những phương hướng lớn trong chỉ đạo quan hệ hai nước thời gian tới, góp phần đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện phát triển “lành mạnh, ổn định, lâu dài”. Tiếp theo, vào tháng 5, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đến Bắc Kinh để chủ trì phiên họp lần thứ 6 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh có cuộc gặp song phương với người đồng cấp Trung Quốc Thường Vụ Toàn biên lễ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 7 tại Brunei... Trong tháng 6, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, đã dẫn đầu đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam thăm Vân Nam, dự lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc - Nam Á lần thứ nhất và Hội chợ Côn Minh lần thứ 21 tại thành phố Côn Minh. Song song với hoạt động của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh cũng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng tham dự Đối thoại quốc phòng Việt - Trung lần thứ 4 tại Bắc Kinh. Các hoạt động tiếp xúc, trao đổi hợp tác nhận

nhịp cho thấy chiều hướng thay đổi tốt tích cực trong quan hệ song phương Việt - Trung, phù hợp với cơ chế hợp tác đối tác chiến lược toàn diện mà hai nước đã thiết lập. Về thương mại – đầu tư, kim ngạch thương mại song phương năm 2012 đã đạt hơn 30 triệu đô la Mỹ, và 5 tháng đầu năm 2013 thương mại hai bên đạt 18,9 tỷ đô la Mỹ tăng 37,3% so với cùng kỳ năm ngoái², đây là tiền đề để hai nước sớm hoàn thành mục tiêu 60 tỷ đô la Mỹ vào năm 2015. Về đầu tư, tính đến tháng 5-2013, Trung Quốc có 913 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng số vốn khoảng 4,77 tỷ USD, đứng thứ 13 trong số các nước và vùng lãnh thổ đầu tư ở Việt Nam³. Với những chuyển biến đầy tích cực như vậy, chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới Trung Quốc lần này một lần nữa khẳng định mạnh mẽ hơn chính sách nhất quán của Việt Nam là tăng cường quan hệ hợp tác với Trung Quốc.

2. Nội dung và kết quả chuyến thăm

Thực chất Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có kế hoạch đến thăm Trung Quốc từ năm 2012. Nhưng do những diễn biến xấu trong quan hệ hai nước về vấn đề biên giới lãnh thổ nên kế hoạch bị hoãn lại. Tuy nhiên, chuyến thăm lần này lại có thuận lợi hơn Việt Nam vì đây là cơ hội để lãnh đạo cấp cao hai nước trực tiếp tiếp xúc với nhau kể từ khi ban lãnh đạo mới của Trung Quốc lên nắm quyền. Trong cuộc họp báo trước thêm chuyến thăm của Chủ tịch Nước Trương

Tấn Sang tới Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị đã nhận định: “Chuyến thăm của Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tăng cường sự tin cậy chính trị và hợp tác hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước, định ra phương hướng lớn cho mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đi vào chiều sâu, phát triển thực chất trên các lĩnh vực vì sự phát triển của hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực”. Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang trong cuộc phỏng vấn với báo chí trước khi sang thăm chính thức Trung Quốc cũng khẳng định: “Chúng tôi hết sức coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc, coi đây là chính sách cơ bản, nhất quán, lâu dài và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Thực tiễn chứng minh, chỉ có hữu nghị, hợp tác và cùng nhau phát triển trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, cùng có lợi mới là sự lựa chọn duy nhất đúng của quan hệ hai nước, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích chung của nhân dân hai nước.”

Về phía Trung Quốc, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Khổng Huyền Hựu cũng đã nhận định trước báo chí về chuyến thăm của Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang “Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, phía Trung Quốc hết sức coi trọng chuyến thăm này. Hiện nay, quan hệ Trung-Việt đã có những tiến

triển quan trọng, đứng trước nhiều cơ hội song vẫn còn tồn tại những vấn đề cần giải quyết. Chúng tôi hy vọng và tin tưởng, hai bên sẽ xuất phát từ đại cục quan hệ Trung-Việt và sự phát triển của mỗi nước để thúc đẩy quan hệ hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới, trên cơ sở nhận thức chung về tăng cường xây dựng tin tưởng về chính trị, mở rộng hợp tác, giải quyết thỏa đáng các vấn đề còn tồn tại. Chúng tôi sẵn sàng cùng với phía Việt Nam nỗ lực làm tốt mọi công việc chuẩn bị để bảo đảm chuyến thăm của Chủ tịch Trương Tấn Sang thành công tốt đẹp”. Có thể thấy rằng, chuyến thăm của Chủ tịch Nước tới Trung Quốc lần này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong quan hệ hai nước, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị lâu đời này phát triển tốt đẹp.

Trong chuyến thăm lần này, Chủ tịch Trương Tấn Sang đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình, tiến hành hội kiến với Thủ tướng Lý Khắc Cường, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trương Đức Giang. Sau đó, Chủ tịch Nước rời Bắc Kinh, đến thăm tỉnh Quảng Đông. Nội dung chính của các cuộc gặp gỡ tập trung vào việc trao đổi ý kiến sâu rộng về phương hướng và các biện pháp lớn thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc trong tình hình mới, cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế. Kết quả của chuyến thăm là 10 văn kiện hợp tác được ký kết như: “Chương trình

hành động giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc về việc triển khai quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc”, “Thỏa thuận hợp tác biên phòng giữa Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam - Trung Quốc” (sửa đổi), “Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc về việc thành lập Trung tâm văn hóa tại hai nước”, “Thỏa thuận sửa đổi lần thứ 4 giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty Dầu khí ngoài khơi quốc gia Trung Quốc liên quan tới Thỏa thuận thăm dò chung trong khu vực thỏa thuận ngoài khơi trong Vịnh Bắc Bộ”... Ngoài ra, một số thỏa thuận khác được ký kết trong chuyến thăm này có ý nghĩa lâu dài đối với ngành nông nghiệp Việt Nam, như: “Thỏa thuận giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Bộ Nông nghiệp Trung Quốc về việc thiết lập đường dây nóng về các vụ việc phát sinh đột xuất của hoạt động nghề cá trên biển” và “Thỏa thuận giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Tổng cục giám sát chất lượng, kiểm nghiệm, kiểm dịch Trung Quốc về hợp tác trong lĩnh vực kiểm nghiệm, kiểm dịch động thực vật xuất nhập khẩu”. Thỏa thuận về phát sinh đột xuất của hoạt động nghề cá trên biển sẽ tạo điều kiện để hai bên trực tiếp xử lý kịp thời các vấn đề va chạm trên biển giữa ngư dân hai nước, hoặc ngư dân có nhu cầu tránh, trú bão khi cần thiết, tìm kiếm, cứu nạn... Thông qua đường dây

nóng này, hai bên có thể liên hệ trực tiếp với nhau để cùng phối hợp hỗ trợ ngư dân của cả hai nước trên biển. Đây là một thỏa thuận quan trọng, góp phần bảo đảm lợi ích, an toàn của ngư dân trên biển, tránh phát sinh những sự cố, ảnh hưởng đến đời sống của ngư dân hai nước. Thỏa thuận về Hợp tác kiểm nghiệm, kiểm dịch động, thực vật xuất nhập khẩu cũng có ý nghĩa rất quan trọng. Trung Quốc hiện là thị trường quan trọng cho các loại hàng nông, lâm, thủy hải sản xuất khẩu của Việt Nam. Việc hai bên thống nhất trình tự, thủ tục để kiểm dịch động, thực vật sẽ giúp cho việc lưu thông hàng hóa hai chiều diễn ra thuận lợi hơn, đồng thời tạo điều kiện tốt cho hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc.

Nổi bật hơn cả, hai bên đã đồng thuận ra Tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc nhằm khẳng định lại đường lối, nguyên tắc, đồng thời đưa ra phương hướng mới trong quan hệ hai nước. Tuyên bố nêu rõ: “Hai bên đã nhìn lại quá trình phát triển quan hệ Việt - Trung, nhất trí cho rằng *tình hữu nghị Việt - Trung là tài sản chung quý báu của nhân dân hai nước*, khẳng định sẽ tuân theo các nhận thức chung quan trọng mà lãnh đạo hai nước đã đạt được trong những năm qua [...], không ngừng tăng cường tin cậy chiến lược, làm sâu sắc thêm hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực, xử lý thỏa đáng các vấn đề còn tồn tại, tăng cường điều phối và phối hợp

trong các vấn đề quốc tế và khu vực, thúc đẩy quan hệ Việt - Trung phát triển lành mạnh, ổn định lâu dài”. Tuyên bố tập trung vào 13 lĩnh vực nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Trong đó, hai bên vẫn khẳng định tiếp tục những hoạt động ngoại giao trong quan hệ hai nước như: duy trì tiếp xúc cấp cao thông qua các hình thức linh hoạt, đa dạng như thăm song phương, điện đàm qua đường dây nóng, gặp gỡ bên lề các diễn đàn đa phương... để tăng cường trao đổi chiến lược, nắm vững phương hướng đúng đắn phát triển quan hệ hai nước, tăng cường hơn nữa trao đổi kinh nghiệm về xây dựng Đảng và quản lý đất nước, thúc đẩy xây dựng Đảng và đất nước ở mỗi nước.

Về kinh tế - thương mại, hai bên thỏa thuận thúc đẩy hợp tác cùng có lợi, đưa hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước chuyển sang giai đoạn mới - hiệu quả và bền vững hơn. Hai bên cũng nhất trí phối hợp thực hiện tốt “Quy hoạch phát triển 5 năm hợp tác kinh tế thương mại Việt - Trung giai đoạn 2012-2016” vừa được ký kết trong khuôn khổ của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương lần thứ 6 và triển khai có hiệu quả danh mục các dự án hợp tác trọng điểm, nhất là trên các lĩnh vực nông - ngư nghiệp, giao thông vận tải, năng lượng, khoáng sản, công nghiệp chế tạo và phụ trợ, dịch vụ và hợp tác trong khu vực “hai hành lang một vành đai”. Ngoài ra, hai bên cần giải

quyết tốt vấn đề nhập siêu của Việt Nam, đồng thời Việt Nam cũng khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc tăng cường đầu tư trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, chế tạo, công nghiệp phụ trợ với công nghệ hiện đại và trang thiết bị tiên tiến, trước hết là tại các khu công nghiệp và khu chế xuất ở Việt Nam mà Trung Quốc đầu tư. Đây cũng là biện pháp góp phần tăng cường năng lực cạnh tranh và phát triển ngành công nghiệp phụ trợ của Việt Nam, qua đó từng bước giảm nhập siêu từ Trung Quốc. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác thương mại song phương, hai bên cùng tăng cường hợp tác xây dựng cơ sở hạ tầng kết nối mà trước mắt là các dự án lớn như dự án kết nối đường bộ Bằng Tường - Hà Nội - Hải Phòng và đường sắt tốc độ cao Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Trung Quốc cũng đồng ý kí hiệp định cung cấp cho Việt Nam khoản tín dụng ưu đãi cho Dự án hệ thống thông tin đường sắt trị giá 320 triệu Nhân dân tệ, hiệp định vay cụ thể tín dụng người mua ưu đãi cho Dự án nhà máy Đạm than Ninh Bình trị giá 45 triệu đô la Mỹ.

Về an ninh quốc phòng, hợp tác hai nước trong lĩnh vực này tiếp tục được mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu với những hình thức và nội dung mới. Trước chuyến thăm, hai bên đã có cuộc Đối thoại Chiến lược quốc phòng cấp Thứ trưởng lần thứ 4 rất thành công, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và làm sâu sắc thêm hợp tác giữa quân đội hai nước. Tuy nhiên, dư luận vẫn còn

băn khoăn về một số lĩnh vực hai bên mong muốn hợp tác: *Một là*, hợp tác trong lĩnh vực thực thi pháp luật và an ninh, cơ chế Hội nghị hợp tác phòng chống tội phạm giữa Bộ Công an hai nước, hay thúc đẩy triển khai giao lưu hợp tác giữa cơ quan Cảnh sát biển hai nước. *Hai là*, hợp tác giữa các tỉnh, khu tự trị biên giới hai nước, nhất là giữa 7 tỉnh của Việt Nam gồm Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh với 4 tỉnh (khu tự trị) của Trung Quốc gồm Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam, Vân Nam; phát huy vai trò của cơ chế hợp tác liên quan giữa địa phương hai nước. Đây được đánh giá là những vấn đề khá nhạy cảm khi những bất đồng vẫn còn tồn tại trong quan hệ hai nước.

Về vấn đề giải quyết tranh chấp trên Biển Đông, đây có thể coi là một trong những vấn đề quan trọng nhất trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang tới Trung Quốc lần này. Trong cuộc phỏng vấn với báo chí Trung Quốc tại Hà Nội trước chuyến thăm, Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang đã khẳng định: “Việc giải quyết vấn đề Biển Đông là hết sức hệ trọng vì liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, đến tâm tư tình cảm thiêng liêng của dân tộc, của người dân. Tôi cho rằng, thời gian tới, lãnh đạo cấp cao hai nước cần duy trì trao đổi và đối thoại thường xuyên, từ tầm cao chiến lược và quan hệ hữu nghị hai nước, chỉ đạo và thúc đẩy giải quyết vấn đề Biển Đông bằng biện pháp hòa

bình. Có như vậy mới không ảnh hưởng đến quan hệ hữu nghị, tin cậy chính trị hai nước cũng như tình cảm của người dân hai nước". Một lần nữa, trong cuộc trao đổi tại Bắc Kinh, lãnh đạo cấp cao hai nước đã tái khẳng định nghiêm túc thực hiện bản Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển ký năm 2011. Với những tranh chấp, hai bên tiếp tục khẳng định cơ chế giải quyết "thông qua các biện pháp hòa bình", "trên cơ sở luật pháp quốc tế", tìm kiếm và trao đổi các giải pháp cơ bản và lâu dài mà hai bên đều có thể chấp nhận được. Trong cuộc tọa đàm hẹp giữa hai vị Chủ tịch nước, phía Việt Nam đã nêu ra ba kiến nghị: *Thứ nhất*, Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng, trong đó Trung Quốc là nước lớn, còn Việt Nam là nước có bờ biển dài trên khu vực Biển Đông, chính vì vậy, Trung Quốc và Việt Nam phải là hai nước đi đầu trong việc duy trì hòa bình ở Biển Đông hiện nay. *Thứ hai*, hai bên tiếp tục thúc đẩy đàm phán dựa trên 3 cơ chế giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình. *Thứ ba*, là vấn đề tàu cá và ngư dân trên biển. Trong đó, Việt Nam có đưa ra vấn đề đàm phán ngoài Vịnh Bắc Bộ, tuy nhiên vấn đề này vẫn còn nhiều bất đồng giữa hai nước trong phạm vi chủ quyền do còn có tranh chấp về quần đảo Hoàng Sa⁴. Về phía Trung Quốc, Trung Quốc cơ bản nhất trí với một số vấn đề về Biển Đông do Việt Nam đưa ra, tuy nhiên vẫn tồn tại một số ý kiến bất đồng. *Thứ nhất*, Trung Quốc

muốn thúc đẩy giải quyết chính trị trong vấn đề Biển Đông. *Thứ hai*, Trung Quốc muốn đàm phán chỉ có sự tham gia của những nước có liên quan trực tiếp, phía Việt Nam khẳng định chỉ giải quyết song phương những vấn đề liên quan trực tiếp đến hai nước. *Thứ ba*, Trung Quốc nhấn mạnh vào vấn đề khai thác chung ở vùng ranh giới giữa 200 hải lý của Việt Nam và đường chữ U, còn Việt Nam lại nhấn mạnh khai thác chung ở phạm vi thực sự có tranh chấp. *Thứ tư*, Trung Quốc đã bác bỏ vấn đề ngư dân đánh cá ở quần đảo Hoàng Sa và cho rằng Hoàng Sa là của Trung Quốc, tuy nhiên Việt Nam vẫn kiên trì khẳng định chủ quyền của mình và Hoàng Sa là vùng đánh cá truyền thống của Việt Nam.

Là vấn đề tồn tại do lịch sử để lại lớn nhất và cũng "gai góc" nhất trong quan hệ song phương Việt - Trung, những vấn đề trên biển được hai bên trao đổi theo tinh thần "nghiêm túc, thẳng thắn" là điều tích cực và cần thiết, tạo điều kiện cho việc giải quyết tranh chấp một cách hòa bình.

3. Ý nghĩa của chuyến thăm

Trong bối cảnh diễn ra chuyến thăm, tình hình quốc tế, khu vực có những diễn biến hết sức phức tạp. Việt Nam đứng trước rất nhiều cơ hội cũng như thách thức trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Trương Tấn Sang có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại của

Việt Nam. Đối với Trung Quốc nói riêng, chuyến thăm khẳng định quyết tâm của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc củng cố, phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc.

Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao Phạm Bình Minh, chuyến thăm thực sự là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hai nước, định hướng cho tương lai hợp tác hữu nghị và rộng mở giữa Việt Nam và Trung Quốc. Chuyến thăm đã đạt được nhận thức chung về định hướng phát triển của quan hệ hai nước và tăng cường lòng tin chính trị giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, đồng thời giải quyết được những khó khăn còn tồn tại trong hợp tác kinh tế của hai nước như vấn đề nhập siêu, đầu tư... Trong vấn đề Biển Đông, cả hai bên đã thẳng thắn nhìn nhận những bất đồng còn tồn tại và cũng bước đầu đạt được những thỏa thuận chung nhằm giải quyết hòa bình những tranh chấp trên biển.

Có thể thấy rằng, qua chuyến thăm của Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang, hợp tác hữu nghị vẫn là “dòng chảy chính” trong mối quan hệ Việt Nam – Trung Quốc. Mong muốn được gìn giữ dòng chảy ấy không chỉ của riêng lãnh đạo cấp cao mà còn là của nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên để gìn giữ được đòi hỏi những nỗ lực lớn đến từ hai nước và cả những ủng hộ đến từ bên ngoài./.

CHÚ THÍCH:

¹ Sau khi Tổng Bí thư Tập Cận Bình lên nắm quyền, ông đã tổ chức diện đàm

với một số nước như: Nga, Mỹ, Hàn Quốc, Tổng Yhư ký Liên Hợp Quốc và Việt Nam.

² Xem thêm Thông tấn xã Việt Nam, Tin kinh tế tham khảo ngày 21/6/2013, trang 1.

³ Xem thêm: <http://www.qdnd.vn/qdndsitesite/vi-VN/61/43/10/50/50/247713/Default.aspx>

⁴ Về phạm vi vịnh Bắc Bộ, Việt Nam yêu cầu phạm vi của Trung Quốc cách quần đảo Hoàng Sa 12 hải lý, tuy nhiên phía Trung Quốc lại không đồng ý và yêu cầu phạm vi xa hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Thông tấn xã Việt Nam, Tin Kinh tế tham khảo, ngày 21/6/2013
2. Thông tấn xã Việt Nam, Tin tham khảo thế giới, ngày 24/6/2013
3. Thông tấn xã Việt Nam, Tin tham khảo thế giới, ngày 28/6/2013
4. Tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc: <http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/555185/tuyen-bo-chung-viet-nam-trung-quoc.html?page=4>
5. <http://www.tgvn.com.vn/Item/VN/CinhTri/2013/6/F4D17451D39B82A6/>
6. <http://dantri.com.vn/chinh-tri/bo-truong-ngoai-giao-tra-loi-ve-chuyen-tham-trung-quoc-cua-chu-tich-nuoc-truong-tan-sang-746219.htm>
7. http://news.xinhuanet.com/english/china/2013-06/21/c_132475485.htm
8. <http://english.peopledaily.com.cn/90777/8295723.html>